

# ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๑๐๐๖/ว ๕๖๘



กรมส่งเสริมการเกษตร  
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กท ๑๐๙๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งปรับปรุงโครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมส่งเสริมการเกษตร และโอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๐๐๖/ว ๓๗๐ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จเถลิงถวัลย  
ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ไทย ในโอกาสนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายกรมส่งเสริมการเกษตร  
จัดทำกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ มีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรลดการเผาในพื้นที่การเกษตร โดยนำวัสดุเหลือใช้  
ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร นั้น

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดประชุมคณะทำงานโครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นา  
สู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร  
ชั้น ๒ อาคารเบญจสิริภักดิ์ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงโครงการ และเพิ่มเติมกิจกรรมการจัดการเศษวัสดุ  
การเกษตร ดำเนินการ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จำนวน ๘๘๒ แห่ง  
ทั่วประเทศ หรือศูนย์เครือข่ายอื่นๆ ตามมติคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
(ศพก.) ระดับอำเภอ

กรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
และเกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม จึงเห็นสมควรให้สำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินงานตามคู่มือโครงการฯ  
โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
(<http://alc.doae.go.th>) ทั้งนี้ ได้โอนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการดำเนินงานไปตั้งจ่าย ณ สำนักงานคลังจังหวัด  
เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เกษตรจังหวัดดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒินัย ชูวานานนท์)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

โทร./โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๙๕๒๔

E-mail : research20@doae.go.th